
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครั้งที่ 6/2566 

เมื่อวันพุธที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2566 
ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ  

                                                       ------------------- 
ผู้มาประชุม  
1.  รศ.ดร.สุภาวิณี   สัตยาภรณ์ อธิการบดี    ประธานกรรมการ 
2   ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี กรรมการ 
3.  ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
6.  อาจารย์ชวลิต รักษาริกรณ ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
7.  อาจารย์ ดร.สุริยา ค ากุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 

8.  รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
9. อาจารย์กุลรวี  กลิ่นกลั่น คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล (แทน) คณบดีวิทยาลัยน่าน  กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง (แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ     
12. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรรมการ 

13. นางสาวสินี กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและ 
เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักด ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิติธร อุ่นค าปา นายทะเบียน กองบริการการศึกษา  
2. นางสุกัญญา มาประกอบ หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน  
3. นางสาววัชรี เหมดี นักวิชาการศึกษา  งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
4. นายกชกร เขียวอรุณ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ  ผู้แถลงวาระท่ี 1.2.1 
5. นายพลวัฒน์ สีอิด  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษา                       
6. นางสาวภมรมาศ เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวนลินี เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.05  น. 
 

             ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ส ารวจผู้มาประชุม เมื่อพิจารณาว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญอธิการบดี ประธานคณะกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  



   ๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

        วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1.1 ความร่วมมือในการร่วมผลิตบัณฑิตให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยราชา  ประเทศ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

                   ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะมีก าหนดการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
นั้น ขณะนี้ได้ประสานขอข้อมูลหลักสูตรจากวิทยาลัยราชาแล้วว่ามีหลักสูตรระดับ ปวส. หลักสูตรสาขาใดบ้าง 
และสามารถมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยในสาขาใดได้บ้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการแปลภาษาข้อมูล
ที่จัดส่งมาให้เรียบร้อยก่อน และได้นัดหมายผู้เกี่ยวข้องประชุมในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพ่ือวางแผน
เตรียมการด าเนินการต่อไป   

1.1.2 การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ทุ่งกะโล่   
                  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีก าหนดจัดการประชุม ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน  

2566  ที่มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) จากนั้นจะเข้าดูโรงพยาบาลสนามที่จะสร้างเป็นศูนย์
เวชศาสตร์พ้ืนฟู  ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์  การก่อสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์ และพ้ืนที่โดยรอบใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่)  จึงขอความร่วมมือจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ช่วยดูแลความเรียบร้อยในเรื่องสถานที่และ
ระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดการประชุมให้เรียบร้อยต่อไป  
                            ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีเวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหลังเลิกประชุม
นานขึ้น เนื่องจากจะต้องรอรถตู้ไปส่งสนามบิน เวลา 16.00 น.  หากผู้บริหารคณะหรือวิทยาลัยท่านใด
ต้องการจะเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน เพ่ือพูดคุย หารือ เพ่ือรับฟังแนวคิด หรือ
แนวโน้ม ทิศทาง ในเรื่องต่าง ๆ ในช่วงว่างระหว่างรอเดินทาง ก็สามารถแจ้งเรียนเชิญแต่ละท่านได้ เพ่ือจะได้
มุมมองใหม่ ๆ ในการบริหารพัฒนาหน่วยงานในอนาคต  หรืออาจจะรวมกลุ่มกันเพ่ือเชิญจัดประชุมแบบ Work 
shop กลุ่มย่อยก็ได้   

ที่ประชุม  รับทราบ   

         วาระท่ี 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

                 1.2.1  สรุปข้อมูลจ านวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 
และได้มีการรับรายงานตัวนักศึกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566  แล้วนั้น   ในการนี้ กองบริการการศึกษา
ได้สรุปข้อมูลจ านวนนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566  แล้ว (ยังไม่รวมภาคพิเศษ)  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

ที ่ คณะ/วิทยาลัย จ านวน 
1 คณะครุศาสตร์ 473 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 206 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 186 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 186 
5 คณะวิทยาการจัดการ 273 



   ๓ 

 

 
ที ่ คณะ/วิทยาลัย จ านวน 

6 คณะเกษตรศาสตร์  23 
7 วิทยาลัยนานาชาติ 13 
8 วิทยาลัยน่าน 37 
9 คณะพยาบาลศาสตร์  80 

 รวมทั้งสิ้น  1,477 

   จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม  

(เอกสารแนบอ้างอิง  สรุปผลการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566) 

  ในการนี้ นายนิติธร อุ่นค าปา  นายทะเบียน กองบริการการศึกษา ขอแจ้งสรุปข้อมูลจ านวน
นักศึกษาใหม่ทั้งหมด ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่นักศึกษาลาออกภายหลังการรายงานตัว เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2566  รวมกับจ านวนผู้ที่มาสมัครเพ่ิมเติมจากช่วงขยายเวลารับสมัครเพิ่มใน 2 สัปดาห์หลังเปิด
ภาคเรียน  ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566  แล้ว สรุปดังนี้  
 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย จ านวน (คน) รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1 คณะครุศาสตร์ 460 - 460 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 204 31 235 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 181 - 181 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 179 - 179 
5 คณะวิทยาการจัดการ 272 - 272 
6 คณะเกษตรศาสตร์  25 - 25 
7 วิทยาลัยนานาชาติ 13 - 13 
8 วิทยาลัยน่าน 34 21 55 
9 คณะพยาบาลศาสตร์  80 - 80 

 รวมทั้งสิ้น  1,448 52 1,500 

ข้อสังเกต 
1) ในเอกสารหน้า 5  ข้อมูลจ านวนนักเรียนรวมในแต่ละจังหวัด กับจ านวนที่เข้ารับฟังแนะแนว ใน 

บางจังหวัดมีจ านวนแตกต่างกัน  และผู้สมัครบางส่วนก็มาจากโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าไปแนะแนว  จึงอยากทราบว่า
มีหลักการเข้าแนะแนวอย่างไร  จึงมีบางโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าไปแนะแนว  ซึ่งปกตมิหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จะเข้าแนะ
แนวสถานศึกษาให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80  จึงต้องพิจารณาด้วย เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุด 

2) เมื่อพิจารณาข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในแต่ละจังหวัด  เทียบจากจ านวนผู้ที่ 
เข้ารับฟังการแนะแนว กับจ านวนผู้ที่มาสมัครเรียน  บางจังหวัดมีจ านวนผู้มาสมัครเรียนมากกว่า จ านวนผู้ที่เข้า
รับฟังการแนะแนว  หรือบางส่วนมีจ านวนผู้ที่รับฟังการแนะแนวหลายคน แต่มาสมัครน้อยมาก ท าให้สะท้อน
ให้เห็นว่า มีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่มาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้รับฟังข้อมูลจากทีมแนะแนว  แต่อาจ
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ทราบข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนแทน  จึงต้องมีการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมเพ่ือจะได้เห็นสาเหตุและแก้ไข
ปัญหาได้ถูกจุด 

3) จากข้อมูลในหน้า 7  แสดงจ านวนผู้มาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มาจากสถานศึกษาใน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  ซึ่งบางสถานศึกษาไม่ได้เข้าแนะแนว  แต่มีผู้มา
สมัครเรียน  ดังนั้น ต้องมีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ถูกจุด และ
จริงจัง 
          4)  ในรอบปีที่ผ่านทีมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เริ่มออกประชาสัมพันธ์ ในช่วงภาคเรียนที่ 2  
เนื่องจากแผนรับนักศึกษายังไม่ชัดเจน  และต้องรอความชัดเจนของหลักสูตรที่ปรับปรุงได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยก่อน  
 

ข้อคิดเห็น 
1) หากพิจารณาการกระจายตัวของจ านวนผู้สมัครในแต่ละคณะและหลักสูตร ยังมีไม่มาก หากใน 

อนาคต จ านวนนักศึกษาใหม่ของคณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ลดลง จะมีผลให้จ านวนนักศึกษา
ใหม่ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลงมาก ดังนั้นแต่ละคณะ และหลักสูตรควรต้องมีการพัฒนาหลักสูตรของ
ตนเองให้มีความทันสมัย น่าสนใจอยู่เสมอ  และกลยุทธ์การรับสมัครต้องมีประสิทธิภาพ  

2) กรณีท่ีทีมประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครนักศึกษา ออกประชาสัมพันธ์ตามสถานศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายไม่ถึงร้อยละ 80  อาจเนื่องมาจากเรื่องห้วงเวลาที่ออกประชาสัมพันธ์  จ านวนคนในทีม
ประชาสัมพันธ์มีจ ากัด  ระยะเวลาที่สถานศึกษาจัดไว้ให้ และเรื่องงบประมาณ  
           3)  ตามท่ีมีการวิเคราะห์ว่าจ านวนนักศึกษาลดลง เนื่องจากจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลายลดน้อยลง อาจไม่ใช่สาเหตุหลัก เนื่องจากทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนมีจ านวน
นักศึกษาใหม่ 3,000 – 4,000 คน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นักศึกษาใหม่ 3,900 คน  ซึ่งมี
นักศึกษาจากอุตรดิตถ์ไปเรียนด้วย   
           4)  หากมหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โดยการใช้ทีมประชาสัมพันธ์ทีมเดียว อาจไม่
เพียงพอ และไม่สามารถเข้าแนะแนวได้ทั่วถึง ครอบคลุม ภายในเวลาที่จัดท าแผน และข้อจ ากัดในเรื่องเวลา
ของสถานศึกษาบางแห่ง  
  5)  อาจารย์แนะแนวของสถานศึกษาบางแห่ง ได้สอบถามทีมประชาสัมพันธ์ว่าหากมีนักศึกษาของ
สถานศึกษาสมัครเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยแล้ว จะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องใช้  หรือ สิ่งตอบแทน 
หรือไม ่อย่างไร  เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยมีการจัดสิ่งตอบแทน จูงใจ เพื่อให้อาจารย์แนะแนวช่วยประชา 
สัมพันธ์ให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เป็นหลัก   
  6)  กรณีท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไมส่ามารถเข้าไปแนะแนวใน
บางสถานศึกษาได้  เนื่องจากไม่มีผู้บริหารไปกับทีมประชาสัมพันธ์  หากมีผู้บริหารไปร่วมประชาสัมพันธ์แนะ
แนวด้วย จะถือว่าได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย น่าจะได้รับการอ านวยความสะดวก และความเกรงใจจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งบางแห่งไม่ได้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย  จึงควรมีการร่วมกันพิจารณาก าหนด
สถานศึกษาท่ีจะจัดให้ผู้บริหารร่วมออกประชาสัมพันธ์ด้วย  
 7)  การเข้าไปแนะแนวสถานศึกษาต่าง ๆ ได้ อาจไม่ใช่มาจากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย แต่มาจาก
ความเป็นพี่น้อง มีของฝากเพ่ือสร้างสานสัมพันธ์ที่ดี  กับอาจารย์แนะแนวสถานศึกษาต่าง ๆ  ซึ่งอาจารย์ 
แนะแนวส่วนใหญ่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ดัง ๆ ไม่ใช่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ก็จะแนะน าให้
นักเรยีนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใหญท่ี่มีชื่อเสียงเหมือนตนเอง  ดังนั้นจึงเห็นว่าควรจะต้องมีการท าความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานไว้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถท างานได้สะดวก คล่องตัวมากข้ึน  



   ๕ 

 

 8)  ในการจัดทีมจัดค่ายวิชาการของแต่ละคณะ อย่างน้อยควรต้องมีผู้บริหารคณะท่านใดท่านหนึ่งร่วม
อยู่ใทีมด้วย และควรมีการจัดท าสื่อจากส่วนกลางเพ่ือใช้ร่วมกัน  มีกรอบแนวทางปฏิบัติในการประชา สัมพันธ์
ร่วมกันที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการประชาสัมพันธ์เน้นแต่คณะ หลักสูตรของตนเอง  และแต่ละทีมอาจมี 
การสลับทีมระหว่างกันได้ 
          9) อาจมีการออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้มีส่วนร่วมในการออกไปประชาสัมพันธ์ 
แนะแนวการสมัครเรียนในสถานศึกษาเดิมของตนเอง โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ที่โรงเรียนและให้ไดม้ีการ
พูดคุยกับนักศึกษารุ่นน้องซึ่งจะมีวิธีการสื่อสารในแบบของเขาเอง  และนักศึกษาได้รับคะแนนบาร์โค้ด  ซ่ึงจะ 
เป็นช่วยประหยัดงบประมาณ และช่วยในเรื่องเวลาการประชาสัมพันธ์ของทีมประชาสัมพันธ์แนะแนวได้ด้วย  
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ขอให้กองบริการการศึกษา จัดท าสรุปข้อมูลจ านวนนักศึกษาใหม่ 3 ปีย้อนหลัง  โดยให้แสดงราย  

ละเอียดว่าเป็นนักศึกษาภาคปกติ  ภาคพิเศษ  นักศึกษาเรียนต่อเนื่อง ระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก ให้ชัดเจน 
ถูกต้อง  เพ่ือให้อธิการบดีได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เคยให้ข้อสังเกต
เกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาใหม่ที่ลดลง  

2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา จัดท าเป็นโครงการเชิง 
นโยบายหลัก เพ่ือบรรจุไว้ในกรอบงานฟังก์ชั่นของมหาวิทยาลัยที่มีงบประมาณจากมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ประจ าทุกปี  และให้แต่ละคณะ/หลักสูตรเตรียมจัดท าโครงการย่อยรองรับ ในรูปโครงการจัดค่ายวิชาการและ
ประชาสัมพันธ์แนะแนวไปในตัว อย่างน้อยคณะละ 5 โรงเรียน  โดยให้ครอบคลุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  4 
จังหวัด  คือ อุตรดิตถ์  สุโขทัย  แพร่  น่าน  

3. ให้คณบดีเตรียมจัดเตรียมทีมงานไว้ล่วงหน้า  และให้สามารถนับเป็นภาระงานของอาจารย์ได้ด้วย    
ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์แนะแนวต้องท าเป็นภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ไม่เฉพาะคณะใดคณะหนึ่ง  ในการ
ประชาสัมพันธ์แนะแนวให้เสนอกลยุทธ์ในการเรื่องสิ่งตอบแทน จูงใจ นักศึกษา หรืออาจารย์แนะแนวเพ่ิมได้
ตามที่เสนอ  และอาจให้ทีมประชาสัมพันธ์แนะแนวเข้าร่วมด้วย  โดยให้เริ่มออกประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ เมื่อมีการแบ่งสายกันแล้ว อยากให้มีการจัดเป็นวาระพูดคุยร่วมกันในการ
จัดท าโครงการ ว่าจะมีสื่อ หรือกิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่งอาจจัดท าสื่อจากส่วนกลาง และกรอบแนวทางปฏิบัติใน
การประชาสัมพันธ์ร่วมกัน  และเสนอของบประมาณต่อไป 

4. การจัดสรรงบประมาณ ในการจัดท าโครงการจะไม่ได้จัดให้ตามชื่อกิจกรรมโดยตรง แต่จะต้องพ่วง 
กับเรื่องวิศวกรสังคมด้วย  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  อาจจัดให้อยู่ในกลุ่มวิศวกรสังคม โดยให้มีการลงนาม 
ให้ในสมุดกิจกรรม   โดยอาจออกแบบเป็นโครงการประชารัฐ  หรือโครงการ/กิจกรรมกลับสู่โรงเรียนเดิม  
เป็นต้น  

ที่ประชุม   รับทราบ   

                 1.2.2  การรายงานผลการประเมินทัศนคติที่มีต่อมหาวิทยาลัย   

         ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566  และงานรับสมัครนักศึกษา  กองบริการการศึกษา ได้จัดท าแบบประเมิน
ทัศนคติต่อมหาวิทยาลัย และให้กลุ่มนักศึกษาที่มารายงานตอบแบบสอบถาม จ านวน 1,243 ราย  และ ได้
สรุปผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว  สรุปดังนี้  

 

 



   ๖ 

 

1) ผลการประเมินในด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารในการรับทราบข่าวการรับสมัครเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาส่วนใหญ่ทราบข่าวจากสื่อโชเซียลมีเดีย  และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อย
ละ  56.3   จากเพ่ือน/นักเรียนรุ่นพ่ี  คิดเป็นร้อยละ 15  และจากสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 9.2  และอีก
ร้อยละ 6.9  ร้อยละ 6.8 และร้อยละ 5.8  รับทราบจากครูแนะแนวของโรงเรียน   จากการเข้าแนะแนวของ
มหาวิทยลัยที่สถานศึกษา  และจากผู้ปกครอง/บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตามล าดับ 

2) ผลการประเมินในด้านเหตุผลที่เลือกเรียนกับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 45  ให้เหตุผล 
ในเรื่องบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ  เรียนจบแล้วมีงานท า และสอบบรรจุได้จ านวน
มาก   ร้อยละ 39.3  ให้เหตุผลว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  ร้อยละ 5.4  ให้เหตุผล
ว่าสอบได้ที่อ่ืน แต่พ่อแม่ให้มาเรียนที่นี่     ร้อยละ 3.9  ให้เหตุผลว่าสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยอ่ืนไม่ได้จึงมา
เรียนที่นี่    ร้อยละ 3.3  ให้เหตุผลว่าสอบได้ที่อ่ืน แต่ไม่มีเงินที่จะเรียนจึงมาเรียนที่นี่   ร้อยละ 1.6  ให้เหตุผล
ว่ามาเรียนที่นี่รอไว้ก่อน ปีหน้าไปเรียนที่อ่ืน   และร้อยละ 1.5 ให้เหตุผลว่า เรียนที่มหาวิทยาลัยอ่ืนแล้วไม่ดี 
จึงมาเรียนที่นี่  
                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อทราบ  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

(เอกสารแนบอ้างอิง  แบบรายงานสรุปผลแบบประเมินทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                              อุตรดิตถ์  ปีการศึกษา 2566)  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. จากข้อมูลผลการประเมินเหตุผลที่เลือกเรียนกับมหาวิทยาลัย ที่ให้เหตุผลว่า “เรียนที่มหาวิทยาลัย 
อ่ืนแล้วไม่ดีจึงเลือกเรียนที่นี่”  สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่น และมีทัศนคติเชิงบวกกับมหาวิทยาลัย  ซึ่งถือ
เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัย ส าหรับเหตุผลอันดับ 1 และอันดับ 2  รวมแล้วมีจ านวนถึงร้อยละ 84.3  ในเรื่อง 
“บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ  เรียนจบแล้วมีงานท า และสอบบรรจุได้จ านวนมาก” 
และ “เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ”  ซึ่งถือเป็นบุญเก่าด้านชื่อเสียงเดิมของ
มหาวิทยาลัย แต่ไม่เกิน 3-4 ปีก็จะหมดไป  ดังนั้น คณะและหลักสูตรก็อาจมองเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนา
ตัวอาจารย์ และหลักสูตรทีม่ีคุณภาพ ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของผู้เรียนจริงเป็นที่ตั้ง โดยเฉพาะตัว
อาจารย์เองจะต้องมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ สอนได้อย่างมีคุณภาพ  และหลักสูตรต้องมา
จากความต้องการจริงๆ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นที่ตั้ง  
         2. บางหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ที่มีนักศึกษาน้อย  เชื่อว่าจ านวนนักศึกษาท่ีมาสมัครในหลักสูตรส่วน
ใหญ่  ที่ผ่านมามาจากการสอบจากระบบ TCAS  และจ านวนนักศึกษาที่ลดลงแต่ละปี เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ออกจากระบบ TCAS  ซึ่งตรวจสอบข้อมูลจากปีที่ผ่านมาแล้ว นักศึกษามาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยและมา
จากระบบ TCAS  ปีที่ผ่านมา มีเพียง 5-6 คน จึงเสนอสอบถามถึงการรับสมัครสอบผ่านระบบ TCAS  ไว้เพ่ือ
จะได้เป็นข้อมูลส าหรับใช้ตอบค าถาม 
         3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ออกจากการเข้าร่วมระบบ  TCAS เกือบหมดแล้ว 
เนื่องจากวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่ได้ผล  และเหลือเพียงมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น  ซึ่งคณะอาจมอบให้อาจารย์ที่
ปรึกษาสัมภาษณ์นักศึกษาในชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือจะได้ทราบเหตุผลที่มาของการมาสมัครเรียนกับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นข้อมูลไว้ด้วยก็ได้  

ที่ประชุม   รับทราบ  

 



   ๗ 

 

         วาระท่ี 1.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่มี    - 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี 5/2566  

                         ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2566  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม  2566  จ านวน 14 หน้า 
เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว  สรุปผลเป็นดังนี้  

          - คณะกรรมการบริหารงานวิชาการรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่ส่งแบบตอบรับ  
จ านวน  5  ราย  

     - คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ส่งแบบตอบรับและรับรองรายงานการประชุม โดย 
ไม่มีการแก้ไข จ านวน  8  ราย  

         จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้การรับรองรายงานการ 
ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  5/2566  เมื่อวันที่ 8  
                   พฤษภาคม  2566  โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ   

          วาระท่ี 3.1   สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  
                               จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่ผ่านมา  ฝ่ายเลขานุการได้
ติดตามการด าเนินการตามมติที่ประชุมในวาระต่าง ๆ  ซึ่งยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการจากมติการประชุม
ครั้งที่ 5/2566  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566  จ านวน 2 เรื่อง จึงสรุปผลการด าเนินการเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือรับทราบ ดังนี้   
 

วาระ
ที่ 

เรื่อง  มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

4.3   การพิจารณากระบวนการ
บริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามข้อบังคับมหา 
วิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2566 

  1. ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ 
พิจารณา เนื้อหาข้อบังคับ ว่าจะต้องมีการ
จัดท า (ร่าง) ประกาศรองรับในเร่ืองใด 
เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการน าไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 
  2.  มอบกองบริการการศึกษา จัดท าตาราง
สรุปเนื้อหาในข้อบังคับฯ วา่มีเร่ืองใด ข้อใด 
ที่ ควร ต้องน ามาจัดท าเป็นประกาศรองรับ 
เพื่อให้คณะท างานใชป้ระกอบการพิจารณา 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 



   ๘ 

 

วาระ
ที่ 

เรื่อง  มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

4.8 การพิจารณาการเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

   1. เห็นชอบการแต่งตั้ง นางปาริชาติ  บุญ
เรือง เป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคพิเศษ 
สาขาวชิานิติศาสตร์  
    2. มอบกองบริการการศึกษาจัดท า
ฐานข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษไว้เป็น
หลักฐานอ้างอิงว่ามีการจ้างแบบใดบ้าง 
และน าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหาร 
งานวิชาการแล้ว   
 

-ได้น าเสนอเรื่องต่อที่
ประชุมสภาวิชาการคร้ังที่ 

5/2566 เม่ือวันที่ 9 
มิถนุายน 2566 ซึ่งมี

ข้อเสนอแนะในการจัดท า
หลักเกณฑ์แนวทางในการ
พิจารณาที่ต้องด าเนนิการ

และจะน าเสนอต่อไป 

 

ที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา   

          วาระท่ี 4.1  การพิจารณาแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 

                           ตามท่ีคณะ วิทยาลัย ได้จัดส่งข้อมูลแผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 มายัง
กองบริการการศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และเป็นไปตามขั้นตอนและ
กลไกการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ความทราบแล้วนั้น   

        ในการนี้ กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการจัดท าแผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2567 เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
      (เอกสารแนบอ้างอิง  รายละเอียดแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567) 
 

คณะครุศาสตร์     
1) หลักสูตรสาขาของคณะที่อยู่ระหว่างปรับปรุง กองบริการการศึกษาจะน าจ านวนและแผนรับ 

นักศึกษาจากเล่ม มคอ.2 มาระบเุพ่ิมเติมภายหลัง  
2) หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงอยู่ระหว่างการปรับปรุง แต่ให้ใช้แผน 

รับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.2563  ตามเล่ม มคอ.2 หลักสูตรเดิมได้  เนื่องจากเป็นการ
ปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบก าหนด แต่ฉบับเดิมยังใช้ได้  

3) จ านวนรับนักศึกษาในปี 2567  อาจจะมีการก าหนดแผนรับนักศึกษาแต่ละหลักสูตรมากขึ้น  
เนื่องจากในการสอบบรรจุปีที่ผ่านมาจ านวนผู้สมัครสอบไม่เพียงพอ บางเอกมีจ านวนน้อย และบางพ้ืนที่ไม่มี
ผู้สมัครสอบ  เนื่องจากไม่มีนักศึกษาจบตามสาขาที่ประกาศรับสมัคร 

4) เป้าหมายของแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 กับแผนรับนักศึกษาในปี  2566   
ยังเท่าเดิม คือ 800 คน  แต่มีการเฉลี่ยปรับลดจ านวนรับนักศึกษาในบางสาขาวิชาเอก เนื่องจากเกินภาระงาน
ของอาจารย์นิเทศ ซึ่งคุรุสภาจะเริ่มติดตาม ประเมินหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์อาจารย์นิเทศ 1 :10 กับนักศึกษาที่
ออกฝึกสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป   
 

 



   ๙ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี  หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรสาขาวิชาอาหาร 

และโภชนาการ ยังไม่ได้ระบุแผนรับนักศึกษาเทียบโอน  หากมีขอให้ท าบันทึกแจ้งกองบริการการศึกษาเพ่ิมเติม 
2) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี  หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาจจะยังไม่ได้ส่งแผนนักศึกษา 

เทียบโอน แต่หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   แจ้งว่าอาจจะไม่เปิดรับนักศึกษาเทียบโอน เนื่องจาก 
ปัญหาในเรื่องงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน และบุคลากรที่จะมาดูแลในส่วนของการเทียบโอน  ซึ่ง
เบื้องต้นคณะก็พร้อมจะจัดบุคลากรมาช่วยดูแลา ส่วนเรื่องงบประมาณอาจจะน าเข้าปรึกษาหารือกับอธิการบดี
ต่อไป  หากมีแนวทางแก้ไขปัญหา เห็นว่าหลักสูตรก็พร้อมที่จะเปิดรับนักศึกษาเทียบโอน 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
1) ในช่องหมายเหตุ ที่ระบุเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามที่ระบุ ได ้

มีการวางแนวทางเตรียมการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่
ระบุขาดผลงานวิชาการของ อาจารย์ ดร. มณฑณ ศรีสุข  ขอแจ้งแก้ไขเป็นอาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ซึ่ง
ขณะนี้ได้มีผลงานตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว  

2) หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ไม่ได้ระบุแผนรับนักศึกษาภาคพิเศษ เนื่องได้แยกน าเสนอ 
มาต่างหาก 

3) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ยังไม่ส่งแผนรับนักศึกษา  เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีน้อย ปัจจุบันจ้างอาจารย์ผู้เกษียณมาช่วยสอน  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 1 ท่านก าลังจะส่งผลงาน
ตีพิมพ์ในเดือนมิถุนายนนี้   ในหลักสูตรก าลังมีการประสานหาผู้มีคุณวุฒิตรงสาขายาก  และบางท่าน แต่ทั้งนี้
คณะจะขออัตราทดแทน ต่อไป 

4) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย วิชาเอกภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์จะต้องแจ้งการก าหนดคุณสมบัตินักศึกษามาใหม่ให้ครอบคลุมอีกครั้ง  ว่ารับนักศึกษาชาวต่างชาติ
ทุกประเทศ และจะต้องเข้ากับเกณฑ์การรับนักศึกษาชาวต่างชาติด้วย  

5) หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี ได้เสนอแผนมาเฉพาะสาขาวิชาเอกดนตรีสากล  แต่สาขาวิชาเอกดนตรี 
ไทย ไม่เสนอแผนรับนักศึกษา 
 

คณะวิทยาการจัดการ  
           ระบแุผนรับนักศึกษาเทียบโอนเกือบทุกหลักสูตร ยกเว้นสาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล และสาขาวิชา 
นิเทศศาสตร์  และมีบางหลักสูตรท าแผนรับสมัครมากกว่าที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2  แต่ไม่เป็นปัญหากับ มคอ.2
เนื่องจากจะเป็นผลดีกับหลักสูตร         
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ ยังไม่ได้ระบุจ านวนแผนรับนักศึกษา 
2) กรณีผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ระบุไว้ คณะได้มีการด าเนินการแก้ไข 

ปัญหาไว้เรียบร้อยแล้ว  
3) ให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสานสอบถาม และแจ้งยืนยันชื่อหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อีกครั้ง เนื่องจากไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนชื่อหลักสูตรหรือไม่  
 

คณะเกษตรศาสตร์ 
            ระบุแผนรับนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรสาขาวิชาไว้เรียบร้อยแล้ว  มีแผนรับสมัครนักศึกษาเทียบโอน 
เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรเดียว  



   ๑๐ 

 

 

วิทยาลัยนานาชาติ  
            เนื่องจากในปีการศึกษา 2567  วิทยาลัยนานาชาติจะต้องไปรวมอยู่ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  ในการจัดท าแผนรับนักศึกษาปี 2567 ให้น าแผนรับนักศึกษาของทั้งสองหลักสูตรไปแสดงไว้ใน
ส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เลย  
 

วิทยาลัยน่าน   
            ระบุแผนรับนักศึกษาครบถ้วน เรียบร้อยทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษทุกหลักสูตรสาขา/วิชาเอกแล้ว   
 

คณะพยาบาลศาสตร์   
   ระบุแผนรับนักศึกษาครบถ้วน เรียบร้อย  

ข้อสังเกต    
1) สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตในเรื่องแผนรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566 ที่ 

ลดน้อยลงกว่าปีการศึกษา 2565  ว่ามีการลดการรับนักศึกษาเนื่องจากจ านวนผู้สมัครนัอยลง  หรือลดจ านวน 
เนื่องจากมีปัญหาในการบริหารจัดการ ซึ่งมกีารตั้งประเด็นทั้งในแง่บวก และแง่ลบ 

2) มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในเรื่องจ านวนนักศึกษาข้ันต่ าที่สามารถจะจัดการเรียนการสอนได้ 
และแจ้งนโยบายให้ทราบก่อนมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา  เพ่ือจะได้เป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ใน
หลักสูตรมีการตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรของตนเองมากขึ้น  

3) จากการค านวณต้นทุนในการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จุดคุ้มทุนเฉลี่ยแต่ละหลักสูตรสาขา  
วิชาจะต้องมีนักศึกษาอย่างน้อยสาขาวิชาละ 11.5 คน  แต่ในปีการศึกษา 2567  มหาวิทยาลัยจะน าประกาศ
ฉบับเก่าซึ่งจะก าหนดจ านวนนักศึกษาขั้นต่ าไว้ 5 คน มาปรับปรุงและเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศใช้ก่อน  แต่ในอนาคตแต่ละคณะ วิทยาลัย อาจมีการเปลี่ยนโครงสร้างภายใน
หน่วยงานจาก หลักสูตรสาขา วิชา ไปรวมกันเหมือนเป็น ภาควิชา ในสมัยก่อน เพ่ือให้มีการใช้ศักยภาพได้
เต็มที่มากข้ึน 

4) การก าหนดจ านวนนักศึกษาข้ันต่ าที่หลักสูตรสาขาจะจัดการเรียนการสอนได้ ควรมากกว่า 5 คน  
เนื่องจากเรียน ๆ ไปแล้ว อาจมีนักศึกษาลาออก และเหลือนักศึกษาเพียง 2-3 คน เมื่อไม่มีเพ่ือนเรียนอาจจะ
ลาออกไปทั้งหมด  เห็นว่าอย่างน้อยควรจะก าหนดขั้นต่ าไว้ 7-8 คน หากลาออกไป อย่างน้อยยังเหลือ 5 คนก็
ยังจัดการเรียนต่อไปได้    

5) ตามข้อบังคับใหม่ ก าหนดไว้ว่า  “การจัดท าแผนรับนักศึกษา จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด”   แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้จัดท าเกณฑ์ไว้  ดังนั้นกองบริการการศึกษาจะขอน า
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในเรื่องจ านวนนักศึกษา  และหลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษามาสมัครเรียนต่อเนื่องครั้งนี้ไป
ประกอบการจัดท า (ร่าง)ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าแผนรับนักศึกษา  เพ่ือใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2567  เป็นต้นไป  

6)  กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท  ควรจะต้องมีการจัดท าแผนรับนักศึกษาด้วยหรือไม่  เพ่ือจะได้ 
น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาในคราวเดียวกันกับแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

7) แผนรับนักศึกษา สามารถที่จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบก่อนได้  แต่การประกาศ 
รับสมัครจะต้องรอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรให้เรียบร้อยก่อน  จึงเริ่มประกาศรับสมัครนักศึกษาได้ 
 

 
 



   ๑๑ 

 

ข้อเสนอแนะ  
1) ให้กองบริการการศึกษาระบุข้อกฎหมาย เหตุผลในการลดจ านวนในแผนรับนักศึกษาของแต่ละ 

หลักสูตรก ากับไว้ในแผนรับนักศึกษา  เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบเหตุผลที่มาของการ
ลดจ านวนรับนักศึกษา  

2) กรณีการขออัตราทดแทนอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาญี่ปุ่นธุรกิจ ไม่ควรใช้เงินกองทุน ดร.โคจิมา  
แตใ่ห้ท าเรื่องเสนอขออัตราทดแทนผู้เกษียณ  โดยมหาวิทยาลัยจะจัดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ให้  

3) ในการเสนอแผนรับนักศึกษา  ให้ทุกคณะสามารถรับได้เต็มที่ตามความสามารถ ตามอัตราอาจารย์ 
ที่มี  หรือกรณีต้องการรับเพ่ิมอีก 1 กลุ่ม แล้วอาจารย์มีไม่เพียงพอ ขาดอีก 1-2  คน  มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาจัดอาจารย์อัตรา (พ) มาเพ่ิมให้ เพราะ “หัวใจของการจัดการศึกษา และหัวใจของมหาวิทยาลัย คือ 
นักศึกษา”   ซึ่งแต่ละคณะ หลักสูตรสามารถที่จะวิเคราะห์ และอาจมีการพูดคุยหารือเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วม
ระหว่างหลักสูตรหรือคณะได้    

4) กรณีหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย ไม่มีนักศึกษามาสมัครต่อเนื่อง อาจมีผลต่อ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ควรท าเรื่องขอปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกดนตรีไทย โดยท าแบบ สมอ.08 
เสนอ เพ่ือจะขอไม่รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตร และจะได้น าศักยภาพไปใช้ในหลักสูตรอ่ืน
ต่อไป  
 

มติที่ประชุม  1. ให้คณะ วิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งยืนยันแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567   
                     ในแต่ละหลักสูตรสาขาให้เรียบร้อยอีกครั้ง  เพ่ือกองบริการการศึกษารวบรวมเพ่ือเสนอต่อ 
                     สภาวิชาการในรอบการประชุมเดือนกรกฎาคม 2566 และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

    2. มอบกองบริการการศึกษา  น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในเรื่องจ านวนนักศึกษา  และ 
        หลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษามาสมัครเรียนต่อเนื่อง ไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า (ร่าง) 
        ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา  
        2567 เป็นต้นไป    

            วาระท่ี  4.2  การพิจารณาการขอเปลี่ยนรายวิชาในแผนการเรียน   

    เนื่องด้วยแผนการเรียน ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มเรียน 640166511 ที่ก าหนด 
ให้นักศึกษาลงะเบียน คือ รายวิชา  5514801 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 1 
จ านวนหน่วยกิต  ซึ่งเป็นวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
หลักสูตร 4 ปี  ท าให้ไม่ตรงกับแผนการเรียนที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร 
   ในการนี้  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ จึงขออนุญาตเปลี่ยนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้ถูกต้องกับกลุ่มเรียน 640166511  คือ รายวิชา 5514803 การฝึกประสบการณ์
ภาคสนามทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 2   จ านวนหน่วยกิต 3(0-18-0)  แทน  เพ่ือให้ตรงกับแผนการเรียนที่
ระบุไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร   

             จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

      (เอกสารแนบอ้างอิง   บันทึกข้อความท่ี ทอ.0589/2566  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566)  

 



   ๑๒ 

 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการขอเปลี่ยนรายวิชาในแผนการเรียนในภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2565 ของ 
                  นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                  กลุ่มเรียน 640166511  จากเดิม เป็นรายวิชา 5514803 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
                  ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 2 จ านวนหน่วยกิต 3(0-18-0)  แทน เพ่ือให้ตรงกับแผนการเรียน   
                  ที่ระบุไว้ใน มคอ.2  

          วาระที่ 4.3  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565  และเข้าปีการศึกษา 2566 

         ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เข้าปีการศึกษา 2565  และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าปี
การศึกษา 2566  เนื่องจากจ านวนหน่วยกิตเกินโครงสร้างหลักสูตร 
         ในการนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลง
แผนการเรียน รายละเอียดดังนี้  
 

   แผนการเรียนนักศึกษา รหัส 650451101  เดิม  
ภาคเรียนที ่ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ขื่อรายวิชา หน่วยกิต 
2/2566 วิชาบังคับทุกหลักสูตร 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 5022505 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 5032103 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 5002102 การเกษตรเพ่ือชีวิตที่ดี 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 5002801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางเกษตรศาสตร์ 1 2(0-4-0) 
 วิชาเลือกเสรี 2200004 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
 วิชาแกน  4032401 พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 

 

   แผนการเรียนนักศึกษา รหัส 650451101  ทีแ่ก้ไข   
ภาคเรียนที ่ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ขื่อรายวิชา หน่วยกิต 
2/2566 วิชาบังคับทุกหลักสูตร 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 5022505 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 5032103 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 5002801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางเกษตรศาสตร์ 1 2(0-4-0) 
 วิชาเลือกเสรี 2200004 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
 วิชาแกน  4032401 พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 

 
 

   แผนการเรียนนักศึกษา รหัส 660451101  เดิม    
ภาคเรียนที ่ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ขื่อรายวิชา หน่วยกิต 
2/2567 วิชาบังคับทุกหลักสูตร 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 5022505 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 5032103 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 5032102 การเกษตรเพ่ือชีวิตที่ดี  3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 5002801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางเกษตรศาสตร์ 1 2(0-4-0) 
 วิชาเลือกเสรี 2200004 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
 วิชาแกน  4032401 พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 



   ๑๓ 

 

   แผนการเรียนนักศึกษา รหัส 660451101  ที่แก้ไข    
ภาคเรียนที ่ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ขื่อรายวิชา หน่วยกิต 
2/2567 วิชาบังคับทุกหลักสูตร 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 5022505 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 5032103 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 5002801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางเกษตรศาสตร์ 1 2(0-4-0) 
 วิชาเลือกเสรี 2200004 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
 วิชาแกน  4032401 พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 

 

   จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิขาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
            (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ กษ 0712/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566)  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
                 ส าหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565  ในภาคเรียนที่ 2/2566  และนักศึกษาเข้าปีการศึกษา  
                 2566  ในภาคเรียนที่ 2/2567  ตามเสนอ    

        วาระท่ี 4.4  การพิจารณาการขออนุญาตให้ผลการเรียนนักศึกษาเป็น  I    

      ตามที่อาจารย์สุทธิพันธุ์  แดงใจ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขออนุญาตให้ผลการเรียนรายวิชา 4514801 
สหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ  นักศึกษา Sec. 01   เป็น I  จ านวน 10  คน  เนื่องจากนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน 5 หน่วยฝึก ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  สุโขทัย  ชลบุรี (พัทยา)  และจังหวัดภูเก็ต  
ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2566 – 21 กรกฎาคม 2566 (16 สัปดาห์)  ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว จะพ้น
ก าหนดการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ไปแล้ว  แต่อาจารย์ผู้สอนจะยังไม่สามารถ
ประเมินผลการเรียนได้ เนื่องจากต้องรอผลคะแนนอีก 3  ส่วน จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้เรียบร้อย
ก่อน  ประกอบด้วย  ผลคะแนนประเมินจากสถานประกอบการ 50%    ผลคะแนนโครงงานจากสถาน
ประกอบการ 10%  และคะแนนน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  10%    โดยหลังจากนักศึกษาได้
น าเสนอผลการปฏิบัติเสร็จ  อาจารย์สุทธิพันธุ์  แดงใจ  จะด าเนินการแก้ไขผลการเรียนใหม่ให้กับงานทะเบียน
และวัดผล กองบริการการศึกษาทันที  

         จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

            (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ วท.1146/2566  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566) 

ข้อคิดเห็น   

1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2566   
ที่ประชุมได้มีมติให้สามารถขยายเวลาในการส่งผลการเรียนได้ เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566 ตามท่ีเสนอ  
ซึ่งเห็นว่าครอบคลุมในเรื่องการให้ผลการเรียนได้ตามเวลาที่ขอขยายเวลาอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องขอให้ผลการ
เรียนเป็น I ไปก่อน  และเป็นภาคเรียนสุดท้ายของนักศึกษาก่อนจะขอส าเร็จการศึกษา  

2) มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือสอบถามช่วงเวลาใน 
3)  



   ๑๔ 

 

การจัดส่งผลการเรียนให้แน่นอน  เนื่องจากเป็นเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ของนักศึกษาในเรื่องระยะเวลาที่จะ 
ส าเร็จการศึกษา  โดยให้อาจารย์ผู้สอนประสาน ติดตาม ผลการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาให้ครบถ้วน  เพื่อจะได้ส่งผลการเรียนต่อมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เนื่องจากเป็นนักศึกษา 
ที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่  3/2565  

มติที่ประชุม  1.  เห็นชอบให้ใช้การขยายเวลาการส่งผลการเรียนนักศึกษา ที่เรียนรายวิชา 4514801 สหหจิ 
                      ศึกษาทางอาหารและโภชนาการ Sec.01 จ านวน 10 คน ในภาคเรียนที่ 3/2565  เป็น 
                      ภายในเดือนกรกฎาคม 2566  ตามมติการประชุม กบ.วช. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10  
                      เมษายน 2566 โดยไม่จ าเป็นต้องขอให้ผลการเรียนเป็น  I  เนื่องจากได้อนุญาตขยายเวลา 
                      การส่งผลการเรียนได้ตามเวลาที่เสนอแล้ว  จึงไม่จ าเป็นต้องขอให้ผลการเรียน I อีก  

 2.  มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานติดตามอาจารย์ผู้สอนให้มีการติดตาม 
      เร่งรัดการส่งผลการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาให้ครบถ้วน และส่งผลการเรียนนักศึกษาให้ 
      แล้วเสร็จโดยเร็ว  เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่  3/2565  

       
            วาระที่ 4.5  การพิจารณาการขอเรียนเกินจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด และการขอเปิดรายวิชา
เป็นกรณีพิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ.2565 

       ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษา ยื่นค าร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ภาค 
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2566  โดยมีนักศึกษาบางราย 
ยื่นค าร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ท าให้เรียนเกินหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ความทราบแล้วนั้น  

        ในการนี้  จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับ 
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2566  หมวด 3  การลงทะเบียนเรียน  ข้อ 19.1  การศึกษาแบบเต็มเวลา  
ก าหนดไว้ว่า  

                     “(1) นักศึกษาภาคปกติ  ให้ลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน  
         (2) นักศึกษาภาคพิเศษ ให้ลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 18 
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนภาคฤดูร้อน 
                       การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตนอกเหนือจาก (1ป และ (2) อาจกระท าได้
โดยการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี แต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
เว้นแต่ภาคการศึกษาท่ีให้มีการฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 
หรือนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา สมารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้” 
         จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
   (เอกสารแนบอ้างอิง    
               1.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2566) 
               2.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษ 
และการเปิดสอนรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ.2562)  



   ๑๕ 

 

               3.  ค าร้องขอเรียนเกิน 22 หน่วยกิต 
               4.  ค าร้องเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษา  

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
1) อาจต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณี ว่าเป็นนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาหรือไม่  เพราะหากมี 

หน่วยกิตครบแล้ว  แต่นักศึกษาขาดอีก 1 รายวิชา หรือ 3 หน่วยกิต แล้วต้องแยกไปลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนถัดไป จะท าให้นักศึกษาเสียเวลา เสียเงิน และโอกาสในการส าเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น  

2) กรณนีักศึกษาจ าเป็นจะต้องมีการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากข้อบังคับท่ีก าหนด  อาจมีการ 
รวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา พร้อมระบุเหตุผลเป็นรายกรณี  หรือเหตุผลรวมในกรณีที่เป็น
นักศึกษากลุ่มใหญ่ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ  โดยจะต้องมีการท าประกาศลูกรองรับ
ฉบับใหม ่

3) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ยกมาในเรื่องการลงทะเบียนเรียน ได้เปิดช่องทางให้สามารถขออนุมัติ 
จากสภามหาวิทยาลัยไว้แล้ว ดังนั้นกองบริการการศึกษา จะมีการจัดท าประกาศลูกรองรับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2565 เพ่ือ
ก าหนดแนวปฏิบัติในกรณีมีการขอเรียนเกินจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด และการเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อบังคับ โดยให้มีรวบรวมและการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และจะน า (ร่าง) ประกาศมาน าเสนอที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป  

4) ในกรณีนักศึกษาท่ียื่นค าร้องแล้ว  งานทะเบียนและวัดผล กองบริการการศึกษาจะขออนุญาตท า 
การพิจารณาว่านักศึกษามีความจ าเป็นหรือไม่  หากจ าเป็นก็จะอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเกินจ านวนหน่วยกิต
ที่ก าหนด ก่อน  จากนั้นจะมีการรวบรวมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาพร้อมเหตุผลเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นครั้ง ๆ ไป   

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบให้งานทะเบียนและวัดผลพิจารณาความจ าเป็นของนักศึกษาและอนุญาตให้นักศึกษา 
                     ลงทะเบียนเรียนเกินจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดและขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษได้ จากนั้น 
                     ให้รวบรวมข้อมูลจัดท ารายชื่อนักศึกษษและเหตุผลเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ 
                     ความเห็นชอบเป็นครั้ง ๆไป  

 2.  มอบกองบริการการศึกษาจัดท าประกาศลูกรองรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
      ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2565  ในกรณีขอเรียน 
      เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด และการเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ 
      การปฏิบัติต่อไป 

    วาระท่ี 4.6  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2565  

                   ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.2565  เนื่องจากมีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ราย โดยผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

       ในการนี้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับ  
ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ราย ดังนี้  



   ๑๖ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย ์ น.ส.จิราภรณ์ 
    ภู่เทศ 

ศศ.ม. คติชนวิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร 2556 ลาศึกษาต่อ 

  ศศ.บ. ภาษาไทย  มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบตั ิ

1 อาจารย ์ น.ส.วิลาวณัย ์
   วิษณุเวคิน 

อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสตูรระดับ

ปริญญาตรีที่ก าหนด 
 

  ศศ.บ. ภาษาไทย  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

                         จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

 (เอกสารแนบอ้างอิง  แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ 
                  ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2565  จ านวน 1 ราย 
                  จากนั้นน าเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
 
 

        วาระท่ี 4.7  การพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนการปฏิบัติงานการสอน   

                           ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง  การจ่ายค่าตอบแทนการด าเนินการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2558  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างประกาศภาระงาน ครั้งที่ 2/256 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566  และมติที่ประชุมคณะกรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2566  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงค่าตอบแทนการปฏิบัติงานการสอนภาคปกติที่มี
ภาระงานเกิน ให้ได้รับค่าตอบแทนการสอน จากเดิม  ไม่เกิน 7 ภาระงานต่อสัปดาห์  เป็น  ไม่เกิน 5 ภาระ
งานต่อสัปดาห์  โดยให้จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานการสอนในอัตราภาระงานละ 200 บาท   
                           ในการนี้ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการด าเนินการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2566 เพื่อจะใช้แทนประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการด าเนินการจัดการศึกษา พ.ศ.2558 โดยมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อ 2.1.1  นอกนั้นยังคงใช้ตามประกาศฉบับเดิม   จึงน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  จากนั้นจะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยพิจารณา  และเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
      (เอกสารแนบอ้างอิง   1.  บันทึกข้อความ ที่ กบศ.300/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 
                                 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการด าเนินการ 
                                      จัดการศึกษา พ.ศ.2558 

                      3.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการ 
                            ด าเนินการจัดการศึกษา พ.ศ.2566) 



   ๑๗ 

 

ข้อสังเกต 
1) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนภาระงานเกิน ต้องเบิกให้กับผู้ที่มีงานจ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานในการจัด 

การศึกษาจริงๆ  และต้องมีประกาศ ค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน และใบลงเวลาแนบประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง   
2) ตามข้อมูลร่างประกาศจะเห็นว่าการเบิกจ่ายไม่ได้มีการเบิกจ่ายทุกคณะ เนื่องจากบางคณะมีจ านวน 

นักศึกษาน้อย  แต่บางคณะก็ยังมีนักศึกษาเรียนเกินอยู่  จึงขอหารือว่าจะมีการเสนอข้อมูลตามที่ก าหนดหรือ
ควรมีการปรับแก้ไข  ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เคยมีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือไม่มี
การเบิกจ่ายแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใช้วิธีการค่อย ๆ ปรับลด  โดยยังไม่ตัดออกในคราวเดียว เนื่องจากยังต้องมี
ผู้ที่ปฏิบัติงานเกินอยู่   
       3)  เนื่องจากประกาศ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ า พ.ศ. 2566 ได้ประกาศใช้ และเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2566 เป็นต้นไป   ท าให้ต้องมีการจัดท าประกาศฉบับนี้เพ่ือรองรับตามมา  หากที่ประชุมเห็นว่าจะ
มีการยุติการเบิกจ่ายในปีต่อไป  จึงอยากขอรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมว่าควรมีการปรับลดการจ่าย
ค่าตอบแทนภาระงานเกินจนถึงปีใด เพ่ือจะระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ใน (ร่าง) ประกาศฉบับนี้ในคราวเดียวกัน   
        4) เมื่อมีการปรับหลักเกณฑ์การก าหนดภาระงานแล้ว ควรจะต้องมีการปรับแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
รองรับกันด้วย  ซึ่งจากการพูดคุยหารือร่วมกันภายในคณะ มีความเห็นว่า ภาระงานด้านการวิจัย กรณีท างาน
วิจัยโดยใช้ทุนตัวเอง โดยคณบดีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอนุมัติให้ภาระงานแล้ว  แต่
เมื่อครบระยะเวลาในการประเมิน หากผลงานไม่เกิดตามแผนที่เสนอ แต่ได้รับภาระงานไปแล้ว จะต้องท า
อย่างไร เนื่องจากมีการให้ภาระงานไปแล้ว  รวมถึงเรื่องการคิดภาระงานของต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ดิจิทัล  
และผู้อ านวยการศูนย์ความหลากหลาย  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการแต่งตั้งไว้ตั้งแต่อธิการบดี
ท่านเดิม ว่าจะต้องคิดภาระงานอย่างไร  ซึ่งก าลังมีการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพ่ือน ามาพิจารณาหา
แนวทางร่วมกันต่อไป   

5) กรณกีารจัดกลุ่มเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มใหญ่ 600 คน  คือ รายวิชาการใช้ชีวิตอย่างชาญ 
ฉลาด นักศึกษาจ านวนมากเกินไป  ทั้งอาจารย์และนักศึกษาให้ข้อมูลมาว่านักศึกษาบางส่วนคุยกัน หรือหยอก
ล้อเล่นกัน ถึงแม้จะมีอาจารย์ดูแล 3 ท่านแต่ก็ควบคุม ดูแลได้ไม่ทั่วถึง  และนักศึกษาที่นั่งแถวหลัง ๆ ไม่เกิด
การเรียนรู้ เนื่องจากเป็นห้องใหญ่และนักศึกษามีเยอะเกินไป 

6) จากการตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์บางท่าน และแผนการใช้อาคารเรียนที่ล ารางทุ่งกะโล่   
ทราบว่ามีอาจารย์หลายท่านมีตารางสอนที่ล ารางทุ่งกะโล่  แต่ไม่เดินทางไปสอน และพยายามหาห้องเรียนใน
มหาวิทยาลัยแทน  ทั้งที่อาคารเรียนที่ล ารางทุ่งกะโล่ก็มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน   จึงแจ้งให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการรับทราบเป็นข้อมูล    
 

ข้อคิดเห็น 
1) หากพิจารณารายได้จากจ านวนนักศึกษาที่รับได้แต่ละปี และมหาวิทยาลัยมีการปรับขึ้นเงินเดือน 

ให้กับบุคลากรทุก 6 เดือน หากยังมีการเบิกค่าตอบแทนภาระงานเกินมหาวิทยาลัยก็อาจมีเงินพอจ่ายได้ไม่กี่ปี  
หากต้องการให้มหาวิทยาลัยอยู่ได้ในระยะยาว ควรมีการพิจารณาทยอยปรับลดการจ่ายค่าตอบแทนการสอน
ภาคปกติลงในแต่ละปี  โดยอาจแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า ว่าจะมีการลดทุกปี และจะเบิกได้ถึงปีใด  ซ่ึง
ไม่ควรเกิน 2 ปี  และจะท าให้เกิดการกระจายงานสอนภายในคณะ/หลักสูตรมากข้ึน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอน
บางท่านจะขอสอนหลายวิชาเพ่ือที่จะไดเ้บิกจ่ายค่าตอบแทนภาระงานเกินได้  ขณะที่อาจารย์ในหลักสูตรบาง
ท่านมีภาระงานสอนน้อยแต่ไม่กระจายงานสอนให้  

2) กรณีบางคณะ หรือบางหลักสูตรที่มีโหลดภาระงานสอนเกินมากและค่อย ๆ ลดค่าตอบแทนลง 
แล้ว แต่ภาระงานสอนยังเกินอยู่ อาจให้สามารถจ้างอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนได ้ และสร้างความเข้าใจกับ
อาจารย์ผู้สอนก่อนล่วงหน้า ไม่ควรตัดการเบิกจ่ายในทันที  



   ๑๘ 

 

3) อาคารหอประชุมใหญ่ อาจไม่เหมาะสมที่จะจัดให้เป็นห้องเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับ 
นักศึกษากลุ่มใหญ่ เนื่องจากโต๊ะ เก้าอ้ีนั่ง ไมม่ีความเหมาะสม และอาจไม่จูงใจให้นักศึกษาเข้าเรียน อีกท้ัง
ก ากับ ดูแลนักศึกษาได้ยาก และเห็นว่าขนาดจ านวนนักศึกษากลุ่มใหญ่สุดไม่ควรเกิน 200-300 คน  เช่น 
ห้อง FMS 101  , FMS 102   ห้องเรียนสโลปอาคารภูมิราชภัฏ   

4) ห้อง FMS 102  คณะวิทยาการจัดการขอสงวนไว้ส าหรับให้บริการในการจัดประชุม หรืออบรม 
สัมมนา ส าหรับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้เพ่ือหารายได้  

ข้อเสนอแนะ 
1. ใน (ร่าง) ประกาศ  ย่อหน้าแรก ส่วนท้ายจะต้องเพ่ิมค าว่า   “และมติคณะกรรมการบริหาร 

งบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินมหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ครั้งที่ ......  เมื่อวันที่ ..........” ต่อท้ายค าว่า “มติ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ.......เมื่อวันที.........” ไว้ด้วย  แต่หากจะท าเป็นการแก้ไขประกาศฉบับเดิม 
ก็อาจน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้โดยตรง  

2. ในภาคเรียนต่อไป อาจมีการแบ่งนักศึกษากลุ่มใหญ่ ออกเป็น 3 Section  และกรณจีะต้องจัด 
ห้องเรียนส าหรับนักศึกษากลุ่มใหญ่ ขนาด 200-300 คน  สามารถที่จะใช้อาคารเรียนที่ล ารางทุ่งกะโล่ ซ่ึงมี
ห้องสโลปหลายอาคาร และมีความพร้อมในด้านเครื่องเสียง เก้าอ้ีนั่งเรียน เช่น  ห้องสโลปอาคารสิ่งแวดล้อม   
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรืออาคารส านักวิจัยและพัฒนาที่มีเครื่องเสียงอย่างดี สามารถ
จัดเป็นห้องเรียนได้  และมหาวิทยาลัยก็มีการจัดรถรับส่งอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ นักศึกษาอยู่แล้ว  

3. มหาวิทยาลัยก าลังมีการปรับปรุง ยกร่างแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรองรับกับ 
ประกาศ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ า ฉบับใหม ่ และจะน าเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง    

4. กองบริการการศึกษาต้องท าข้อมูลภาระงานของอาจารย์ไว้  2  ส่วน  เพ่ือส่งให้คณบดีใช้ประกอบ  
ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในสังกัด ทั้ง Pre และ Post  ส่วนแรก คือ ภาระงานที่เสนอไว้ต้น
ภาคเรียน  จากนั้นในเดือนสิงหาคม จะต้องส่งข้อมูลภาระงานรอบสองให้กับคณบดี ส าหรับใช้ตรวจสอบว่า
ปฏิบัติได้ตามแผนที่เสนอจริงหรือไม่  หากผลงานไม่เป็นตามท่ีเสนอก็ให้มีการปรับลดตามที่ปฏิบัติได้ พร้อมแจ้ง
ส านักวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ตรงกัน  เพ่ือใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
เดือนกันยายนต่อไป   

5. ในปีการศึกษา 2567  มหาวิทยาลัยจะเริ่มใช้เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรรายวิชาศึกษาท่ัวไป เป็น  
24 หน่วยกิต  ดังนั้นกระบวนการในการจัดกลุ่มเรียนตามที่คณบดีให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นไว้  ส่วนกลางจะ
มีจัดการประชุมหารือกับส านักวิชาศึกษาทั่วไปและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือขอรับฟังข้อดีข้อเสีย
ในการด าเนินการ และเตรียมการปรับการจัดกลุ่มเรียนในปีการศึกษา 2567  ล่วงหน้าให้เหมาะสมต่อไป     
               ทั้งนี้  การจัดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่  ในปีการศึกษา 2567 
คณบดีสามารถที่จะให้หลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเลือกกรอกรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ตอบโจทย์การวัดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) เองได ้ โดยส่วนกลางจะเป็นผู้ออกแบบรายวิชาตามท่ีมีอยู่ และจัดห้องเรียนให้   
ซ่ึงต่อไปอาจไม่มีการจัดกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มใหญ่  แต่กระบวนการอาจจะมีบางรายวิชาเท่านั้นที่ยังเป็นความ
ต้องการ หรือยังต้องมี  เพ่ือตอบโจทย์ของบางหลักสูตร   

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานสอนที่มีภาระงานเกิน 
                  จากเดิม ไม่เกิน 7 ภาระงานต่อสัปดาห์ เป็น ไม่เกิน 5 ภาระงานต่อสัปดาห์ตาม (ร่าง) ประกาศ 
                  ทีเ่สนอ  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการเบิกจ่ายค่าตอบแทนภาระงานเกินตั้งแต่ปีการศึกษา  
                  2567 เป็นตน้ไป 
                   
 



   ๑๙ 

 

     วาระท่ี 4.8  การพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรับรองสมรรถนะ 
                     จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในระบบการเรียนรุตลอดชีวิต ครั้งที่ 
4/2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566  อาจารย์ ดร.ธัญญา  จันทร์ตรง ได้น าเสนอหลักสูตรฝึกอบรมที่
เสนอเพ่ือการรับรองสมรรถนะที่ผ่านการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรการสื่อสารเพ่ือสร้างตัวตนของบุคคลและองค์กรผ่านแพลตฟอร์ม TikTok 
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ  
3. หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติชุมชน 
4. หลักสูตรพลเมืองตื่นรู้ 
5. หลักสูตรผุ้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
6. หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน  
7. หลักสูตรระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน  

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต จะมีการจัดประชุมสัญจรเพ่ือพูดคุย สร้างความเข้าใจ 
(Road Show)  เกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต  ว่ามีการปลดล็อคในเรื่องใด  มีกรอบ
ระเบียบ ประกาศ และเบิกจ่ายในเรื่องใดได้บ้าง  เป็นต้น  โดยแบ่งจัดเป็น 2  ช่วง  ส าหรบัคณะ และวิทยาลัย 
ต่าง ๆ ดังนี้  

 ช่วงที่ 1   วันที่ 28 มิถุนายน  2566   ตั้งแตเ่วลา 13.00 – 16.00 น.  ที่ห้อง  STB 105  คณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ส าหรับคณะเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยน่าน  
และ คณะพยาบาลศาสตร์  

     ช่วงท่ี 2  วันที่  12  กรกฎาคม  2566  ตั้งแตเ่วลา 13.00 – 16.00 น.  ส าหรบัคณะวิทยาการ 
จัดการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะครุศาสตร์  และวิทยาลัยนานาชาติ   

                          จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
         (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ บว 332/2566  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566) 
 

ข้อสังเกต  หลักสูตรที่ 6  วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน  ก าหนดเป็นรายวิชาเรียนร่วมให้บุคคลทั่วไป
เข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ  เหตุใดจึงไม่น าเสนอสภาวิชาการพิจารณา  เนื่องจากผู้เข้าอบรมจาก
ภายนอกจะไดน้ าไปใช้ในอนาคตและสามารถนับจ านวนนักศึกษาได้  จึงขอมอบให้คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประสานสอบถามผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ (6) หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน  
ให้ชัดเจนอีกครั้ง 

ข้อคิดเห็น 
1. การท าหลักสูตร Lifelong Learning ควรมีการสร้างแรงจูงใจในเรื่องค่าตอบแทน ส าหรับผู้ท า 

หลักสูตร รายได้ร้อยละ 80  ที่ให้หักไว้เป็นค่าบริหารจัดการและค่าด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งปกติเมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแล้วจะไม่เหลือรายได้ส าหรับผู้จัดท าหลักสูตร นอกจากค่าตอบแทนวิทยากร และ
มหาวิทยาลัยได้มีการหักรายได้ 20%  ไว้  หากต้องการให้เกิดการจูงใจให้มีการท าหลักสูตรมากขึ้น  เห็นว่า
มหาวิทยาลัยอาจมีการน ารายได้ 20%  ที่หักไว้ออกมา เพ่ือน ากลับไปช่วยเหลือหรือตอบแทนอาจารย์ผู้จัดท า 
หลักสูตรคืนบ้าง  ซึ่งเห็นว่าจะช่วยจูงใจและกระตุ้นให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น
มากขึ้น มากกว่าการให้เป็นภาระงาน  ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษามากหรือน้อย เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในการหารายได้อีกทางหนึ่งด้วย  



   ๒๐ 

 

2. กรณีหลักสูตรที่ 6 หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน ซึ่งก าหนดเป็นรายวิชาเรียนร่วม 
ให้บุคคลภายนอกท่ัวไปเข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ เห็นว่าควรจะน าเสนอสภาวิชาการด้วย เพ่ือให้ผู้
เข้าอบรมสามารถน าผลจากการเข้าอบรมไปใช้งานหรือศึกษาต่อไป  

3. กรณีคณะ หรือหลักสูตรที่มีการจัดหลักสูตรระยะสั้นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างรายได้ให้กับ 
มหาวิทยาลัยจ านวนมากขึ้น   ต่อไปมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดท าประกาศสรุปรวบรวมข้อมูลการหลักสูตรระยะ
สั้นต่าง ๆ ที่มีการการส่งรายได้ ร้อยละ 20 ให้กับมหาวิทยาลัย และอาจมีการจัดท าประกาศตามมาภายหลัง
เพ่ือมีการจัดสรรรายได้ที่น าส่งมหาวิทยาลัย คืนให้กับคณะ หรือหลักสูตรที่สร้างรายได้  
             ทั้งนี้  อธิการบดีได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  แต่ละคณะสามารถจัดท าประกาศย่อยของหน่วยงาน
เพ่ือก าหนดสัดส่วนในการการบริหารจัดการรายได้จากการจัดท าหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ในส่วนร้อยละ 80  ของ
ตนเองได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกกฎหมายแม่ที่เปิดช่องทางไว้แล้ว และควรจัดท าเป็นหลักสูตรนอกเวลา
ราชการ  เพราะหากท าในเวลาอาจจจะถูกส านักตรวจสอบเงินแผ่นดิน (สตง.) เรียกเงินคืนได้  

มติที่ประชุม   1.  เห็นชอบการเสนอหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการรับรองสมรรถนะ จ านวน 7 หลักสูตร  ดังนี้  
(1) หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสร้างตัวตนของบุคคลและองค์กรผ่านแพลตฟอร์ม TikTok 
(2) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ  
(3) หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติชุมชน 
(4) หลักสูตรพลเมืองตื่นรู้ 
(5) หลักสูตรผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
(6) หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน  
(7) หลักสูตรระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน  

          2.  น าเสนอหลักสูตร (2) – (5)  ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบสะสมหน่วยกิต เข้าเสนอที่ประชุมสภา     
               วชิาการให้ความเห็นชอบตามล าดับต่อไป        

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อระดมความคิด 

          วาระท่ี 5.1  ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567    

                           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้น าเสนอข้อมูลการจัดท าปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่  
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2567   เพ่ือรับทราบ ซ่ึงฝ่ายแนะแนวการรับสมัครนักศึกษา
จะน าไปประชาสัมพันธ์ต่อไป   โดยจะมีการแบ่งการรับสมัครออกเป็น 3 รอบ และ รอบ Walk-in  ต่อเนื่องกัน
ทั้งหมด เพ่ือลดปัญหาการเกิดช่องว่างของระยะเวลาในการรับสมัคร ที่เกิดขึ้นในการรับสมัครรอบปีการศึกษา 
2566 ที่ผ่านมา  ไว้ ดังนี้  

กิจกรรม รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 Walk in 
รับสมัครผ่านเว็บไซต์ 

Smart URU 
3 ส.ค. - 9 ต.ค.

66 
10 ต.ค. 66 ถึง 
13 ก.พ. 67 

14 ก.พ. – 19 
เม.ย. 67 

สมัครด้วย
ตนเองตั้งแต่ 

วันที่ 29 เม.ย.
67 ถึงวันที่ 
29 พ.ค. 67 

 

ประกาศรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

สัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือน ต.ค. 66 

สัปดาห์ที่ 3 ของ
เดือน ก.พ. 67 

สัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือน เม.ย. 67 

       สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 ต.ค. 66 วันที่ 21 ก.พ. 67 วันที่ 1 พ.ค. 67 



   ๒๑ 

 

 

กิจกรรม รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 Walk in 
    ประกาศรายช่ือ 
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 

สัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือน ต.ค.2566 

สัปดาห์ที่ 5 ของ
เดือน ก.พ. 2567 

สัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือน พ.ค.67 

พร้อมกรอก
ข้อมูลขึ้น

ทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่
พิมพ์เอกสาร
มอบตัว และ

ช าระค่า 
ธรรมเนียม
การศึกษา 

กรอกข้อมูลขื้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาและพิมพ์

เอกสาร 

สัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือน ต.ค.2566 

เป็นต้นไป 

สัปดาห์ที่ 5 ของ
เดือน ก.พ. 2567 

เป็นต้นไป 

สัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือน พ.ค.67 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว (มอบตัว) 
นักศึกษาใหม่ 

วันที่ 30–31 พฤษภาคม 2567 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เปิดภาคเรียนที่ 
1/2567 

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 

                      ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2566  จะมีการจัดประชุม Work shop เกี่ยวกับ
การรับสมัครนักศึกษาให้กับคณะ วิทยาลัยต่าง ๆ โดย รศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ์  รวมถึงร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์
ในการรับสมัครนักศึกษาในล าดับต่อไป  

ข้อเสนอแนะ    ในการจัดท า Work shop  กลยุทธ์การรับสมัคร  อธิการบดีขอฝากกรณีทีผู่้สอบได้แจ้งยืนยัน 
                   การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ไม่เปลี่ยนใจไปที่อ่ืนแล้ว  ให้สามารถที่จะจ่ายเงิน 
                   ค่าธรรมเนียม พร้อมซื้อชุดนักศึกษาได้เลย  

ที่ประชุม   รับทราบ   

 
เลิกประชุม  เวลา  12.45  น.  
 

 
 

นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน 
ผู้จดบันทึกการประชุม/พิมพ์รายงาน 

 

 
 

นางสาวสินี  กะวิ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


